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สิง่ที่สง่มาด้วย 1 

 
 
 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
 

 
 ประชุมเมื่อวนัพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องบอลรูม 2 ช ัน้ 5 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545  
สขุุมวทิ 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร โดยมกีรรมการบรษิทัฯ จ านวน 7 คน จากกรรมการทัง้คณะ 12 คน   
คดิเป็นรอ้ยละ 58.33 ผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัช ีเขา้รว่มประชมุ ดงันี้: 
 

1. กรรมการทีเ่ขา้รว่มประชมุ 
1. พลเอก จรลั  กลุละวณิชย์  กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการ 
2. นายประกติ  ประทปีะเสน  กรรมการอสิระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. นายยรรยง  เมธาพาณิชย์  กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพจิารณา 
คา่ตอบแทน 

4. พลตร ีพชัร  รตัตกลุ  กรรมการ / กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
5. นางปรยิา  จรีะพนัธุ์  กรรมการ / กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
6. นางยุพเรศ  เทีย่งธรรม  กรรมการ 
7. นายด ารงรกัษ  อภบิาลสวสัดิ ์ กรรมการ 
 

2. กรรมการทีไ่มไ่ดเ้ขา้รว่มประชมุ 
1. รอ้ยตร ีไพโรจน์  รตัตกลุ  กรรมการผูจ้ดัการ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา 

คา่ตอบแทน 
2. นางสาวสมรลกัษณ์  มหาสมติ ิ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพจิารณา 

คา่ตอบแทน 
3. Mr. Martin Jansen  กรรมการอสิระ 
4. Mr. Philipp Hugo Gutsche  กรรมการ 
5. หมอ่มหลวงธษินั  ศรธีวชั  กรรมการ 

 

3. บรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจ ากดั 
1. นางสาวอรวรรณ  ศริริตันวงศ ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3757 
2. นางสาวภาวนิี  นิสสยัสขุ  หวัหน้าสายตรวจสอบบญัช ี

 

4. ผูบ้รหิาร 
1. นางสาวเพลนิพรรณ รชักจิประการ ผูช้ว่ยบรหิารของประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายปฏบิตักิาร 
2. นางสาวนิธนิาถ จนัทสรุสั  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี

 

5. อาสาพทิกัษ์สทิธผิูถ้อืหุน้ สมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย  
นางกรีตกิา  แพงลาด 
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พลเอก จรลั กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการ ท าหน้าทีป่ระธานที่ประชมุ กล่าวเปิดประชุมเวลา 14.30 น. โดยไดแ้จ้ง
ต่อที่ประชุมว่ามผีูถ้ือหุ้นของบรษิทัฯ เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 38 ราย ถือหุ้นรวมกนั 23,337,852 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 
11.7147 และโดยผูร้บัมอบฉันทะ จ านวน 186 ราย ถือหุ้นรวมกนั 88,280,602 หุ้น คดิเป็นรอ้ยละ 44.3136 ดงันัน้ จึงมผีูถ้ือหุ้น    
มาประชุมดว้ยตนเองและโดยผูร้บัมอบฉันทะ รวมจ านวน 224 ราย ถือหุ้นรวมกนัทัง้สิ้น 111,618,454 หุ้น หรอืรอ้ยละ 56.0283   
(บรษิทัฯ มผีูถ้ือหุ้น จ านวน 2,261 ราย ถือหุ้นรวมกนัทัง้สิ้น 199,218,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ   
ขอ้ 45. (ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 45. ก าหนดให้ในการประชุมผูถ้ือหุ้นตอ้งมผีูถ้ือหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุ้น (ถ้าม)ี     
มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สบิห้าคน หรอืไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนผูถ้ือหุ้นทัง้หมดและต้องมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า  
หนึ่งในสามของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ) 

 

หมายเหตุ :  ภายหลงัเปิดการประชุมมผีูถ้อืหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะทยอยเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึ้นเป็น 242 ราย ถือหุน้รวมกนั
ทัง้สิ้น 111,670,741 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 56.0545 โดยแบง่ออกเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง จ านวน 49 ราย ถอืหุน้รวมกนั 
23,389,486 หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 11.7406 และโดยผู้รบัมอบฉันทะ จ านวน 193 ราย ถือหุ้นรวมกนั 88,281,255 หุ้น คิดเป็น    
รอ้ยละ 44.3139     
 

กอ่นเริม่การพจิารณาเรือ่งต่างๆ ตามระเบยีบวาระการประชมุ ประธานฯ ไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถ้ือหุน้ทีม่าดว้ยตนเอง และผูร้บั
มอบฉันทะทุกท่านที่เขา้ร่วมประชุม พรอ้มแนะน าคณะกรรมการ ผูส้อบบญัช ีและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ตลอดจนอาสาพทิกัษ์สทิธิ 
ผูถ้ือหุ้น สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย (Thai Investor Association) ต่อที่ประชุมผูถ้ือหุ้น และหลงัจากนัน้ได้ชี้แจงถึงหลักเกณฑ์       
การออกเสยีงลงคะแนนและวธิกีารนบัคะแนนเสยีง ดงันี้: 

1. หลกัเกณฑ์การออกเสยีงลงคะแนน :   ผูถ้ือหุ้นแต่ละรายมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่  โดยหนึ่งหุ้น
นบัเป็นหนึ่งเสยีง และหากผูถ้ือหุน้ท่านใดมสี่วนไดเ้สยีในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะไดล้งมติ ผูถ้ือหุ้นท่านนัน้ไม่มสีทิธิ 
ออกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ นอกจากกรณีการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 
 

2. วธิีการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระการประชมุ :   ในแต่ละวาระการประชุมหลงัจากที่มกีารชีแ้จงรายละเอยีดในเรือ่ง   
ทีจ่ะให้ผูถ้ือหุ้นลงมตแิลว้ ประธานทีป่ระชมุจะถามว่ามผีูถ้ือหุ้นท่านใดประสงคจ์ะลงคะแนนเสยีง “ไมเ่หน็ดว้ย” หรอื 
“งดออกเสยีง” หรอืไม่ กรณีที่มผีูถ้ือหุ้นหรอืผูร้บัมอบฉันทะท่านใดประสงคจ์ะลงคะแนนเสยีง “ไม่เห็นดว้ย” หรอื 
“งดออกเสยีง” ให้ลงคะแนนในใบลงคะแนนที่บริษทัฯ ไดจ้ ัดเตรยีมไวใ้ห้ พรอ้มลงลายมือชื่อในใบลงคะแนนแล้ว 
ยกมอืขึน้เพื่อใหเ้จา้หน้าทีไ่ปเกบ็ใบลงคะแนน เพื่อน าไปบนัทกึการลงคะแนนต่อไป 

 

อนึ่ง วาระที ่5 เรือ่งการพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ ขอใหล้งคะแนนเลอืกตัง้
กรรมการเป็นรายบุคคล และบริษัทฯ จะขอเก็บใบลงคะแนนทัง้ที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”  
จากผูถ้ือหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะทุกท่านที่เขา้ร่วมประชุม และมสีิทธิออกเสยีงลงคะแนน ยกเวน้ผูร้บัมอบฉันทะที่ 
ผูม้อบฉันทะระบุการลงคะแนนเสยีงมาให้ในหนังสอืมอบฉันทะแล้ว บรษิทัฯ จะบนัทึกคะแนนเสยีงตามที่ระบุมาใน
หนงัสอืมอบฉนัทะ 
 

3. การแจกบตัรลงคะแนน :   บรษิทัฯ จะแจกบตัรลงคะแนนให้แก่ผูถ้ือหุ้นทีม่าประชุมดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉันทะ     
ทีผู่ม้อบฉนัทะเลอืก ขอ้ ก (ก าหนดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนผูม้อบฉันทะไดทุ้กประการตามที่
เห็นสมควร) ส าหรบัผูม้อบฉนัทะที่เลอืก ขอ้ ข (ก าหนดให้ผูร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของ 
ผูม้อบฉนัทะ) บรษิทัฯ จะบนัทกึการลงคะแนนตามความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะ 
 

4. การรวมผลคะแนน :  
4.1 กรณีไมม่ ี“ผูไ้มเ่หน็ดว้ย” และไมม่ ี“ผูง้ดออกเสยีง” ใหถ้อืวา่ทีป่ระชมุมมีตเิป็นเอกฉนัท์ 
4.2 กรณีทีม่ ี“ผูไ้มเ่หน็ดว้ย” หรอืม ี“ผูง้ดออกเสยีง” บรษิทัฯ จะน าคะแนนเสยีงทีไ่มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีงหกัออก

จากคะแนนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง และใหถ้อืวา่คะแนนทีเ่หลอืเป็นคะแนน
ทีเ่หน็ดว้ย 
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ส าหรบัผูถ้ือหุน้ที่ตอ้งการกลบัก่อนหรอืไม่อยู่ในหอ้งประชุมในวาระใด ท่านผูถ้อืหุ้นสามารถใชส้ทิธขิองท่านไดโ้ดยส่งบตัร
ลงคะแนนล่วงหน้าใหก้บัเจา้หน้าที ่ 

 

ทัง้นี้ ประธานฯ จะแจง้ผลของการนบัคะแนนเสยีงในแต่วาระการประชมุใหท้ีป่ระชมุทราบ 
 

5. การซกัถามหรอืเสนอความคดิเห็นของผูถ้ือหุ้น :  ก่อนลงมติในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะเปิดโอกาสให ้
ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกบัวาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ยกมือขึ้นพร้อมแจ้งชื่อ 
และนามสกลุใหท้ีป่ระชมุทราบกอ่นถามค าถาม เพื่อจะไดบ้นัทกึในรายงานการประชมุ 
 

ทัง้นี้ หากผูถ้อืหุน้ท่านใดมคี าถามทีไ่มต่รงกบัวาระการประชมุทีก่ าลงัพจิารณาอยู่ ขอใหส้อบถามในชว่งทา้ยของการประชมุ 
ในวาระอื่นๆ  
  

อนึ่ง ประธานฯ ไดแ้จ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้น 
สว่นน้อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการไดล้่วงหน้า โดยบรษิทัฯ ไดน้ าหลกัเกณฑ์   
การเสนอวาระการประชุมและหลกัเกณฑ์การเสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ 
www.haadthip.com ตัง้แต่วนัที ่1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 แต่ไมม่ผีูเ้สนอวาระการประชุมและไม่มผีูเ้สนอชื่อ
บคุคลเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
 

 หลงัจากนัน้ ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมวนันี้มวีาระการประชุมทัง้หมดรวม 9 วาระ จึงเสนอที่ประชุม 
ผูถ้อืหุน้พจิารณาเรือ่งต่างๆ ตามล าดบัวาระการประชมุ ดงันี้ 
 
วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2560 
 

 ประธานฯ ไดน้ าเสนอส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่งไดป้ระชุมเมื่อวนัพุธที่ 26 เมษายน 2560     
ที่ไดส้่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (1) ให้ที่ประชุมพิจารณา โดยคณะกรรมการ 
มคีวามเหน็วา่รายงานการประชมุดงักล่าวไดบ้นัทกึไวถู้กตอ้งตามมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
 

 หลังจากนัน้ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ เป็นเอกฉันท์รบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560            
ซึง่ประชมุ เมือ่วนัพุธที ่26 เมษายน 2560 ดงักล่าวดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

 

 เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 111,640,755 0 0 0 
คิดเป็นร้อยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 

ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 2 รบัทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ เก่ียวกบัผลการด าเนินงานในรอบปี 2560 
  

 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ผลการด าเนินงานปี 2560 ของบรษิทัฯ ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2560 ทีไ่ดจ้ดัสง่ให้
ผูถ้อืหุน้ในรูปแบบ CD - ROM พรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุ ตามสิง่ที่สง่มาดว้ย (2) โดยขอให ้พลตร ีพชัร  รตัตกลุ กรรมการ สรุปถึง 
ผลการด าเนินงานในรอบปีทีผ่า่นมาใหท้ีป่ระชมุทราบ  
 

 พลตร ีพชัร รตัตกลุ กรรมการ ไดส้รปุถงึผลการด าเนินงานปี 2560 ใหท้ีป่ระชมุทราบดงันี้   
 

1. ยอดขาย :  บริษัทฯ มีอัตราการเจริญเติบโตของยอดขายเฉลี่ย 5 ปี ตัง้แต่ปี 2555 - ปี 2560 (5-yr CAGR) 
+6.2% โดยปี 2560 บรษิทัฯ มยีอดขาย 52.1 ล้านยูนิตเคส ลดลงจากปี 2559 ที่มยีอดขาย 52.8 ล้านยูนิตเคส  
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ลดลง 0.7 ล้านยูนิตเคส หรือลดลงร้อยละ 1.5 และนับเป็นปีแรกในรอบหลายปีที่บริษัทฯ มียอดขายลดลง  
แต่หดตัวน้อยกว่าภาพรวมของตลาด NARTD (non-alcohol ready-to-drink) โดยในส่วนยอดขายผลิตภณัฑ์ 
อดัลมและไม่อดัลม (ไมร่วมน ้าดืม่) ของหาดทพิย์หดตวัรอ้ยละ 1.70 และรอ้ยละ 2.1 ตามล าดบั ในขณะที่น ้าดืม่มี
การขยายตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.90  
 

2. รายไดจ้ากการขาย :  ปี 2560 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขาย 5,671 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ทีม่รีายไดจ้าก
การขาย 5,704 ลา้นบาท ลดลง 33 ล้านบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 0.6 เนื่องจากยอดขายทีล่ดลง ดว้ยสาเหตุหลาย
ประการ ดงันี้  
1. บรรยากาศการจบัจ่ายใชส้อยทีซ่บเซา เนื่องจากเป็นชว่งการไวอ้าลยัพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัรชักาลที ่9 
2. การหดตวัของอุตสาหกรรมเครือ่งดืม่ประเภทไมม่แีอลกอฮอล์ (non-alcohol ready-to-drink : NARTD)  
3. ช่วง 3 เดอืนแรกของปี 2560 มีเหตุการณ์น ้าท่วมใหญ่ที่ภาคใต้ท าให้ทัง้ลูกค้าและผู้บรโิภคไดร้บัผลกระทบ 

เป็นอย่างมาก และพนักงานหาดทิพย์ในหลายจังหวัดได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
ตามขดีความสามารถทีท่ าได ้ดงัทีเ่คยปฏบิตัติลอดมายามทีพ่ีน่้องชาวใตไ้ดร้บัภยัพบิตัริา้ยแรง 

4. เป็นปีที่สภาพดิน ฟ้า อากาศ ไม่เอื้ออ านวย เพราะหลังจากผ่านพ้นเหตุการณ์น ้าท่วมใหญ่ใน 12 จังหวดั 
ของภาคใต้ในช่วงไตรมาสแรกไปแล้ว ยงัคงมีฝนตกต่อเนื่องเกอืบตลอดทัง้ปี ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการออกไป
จบัจ่ายใชส้อยนอกบา้น การบรโิภคนอกบา้นมนี้อยลง ท าใหก้ารบรโิภคน ้าอดัลมน้อยลงตามไปดว้ย 

 

3. ก าไรสทุธ ิ :  ปี 2560 บรษิทัฯ มกี าไรสุทธ ิ283 ลา้นบาท ถือเป็นสถิตสิงูสดุนบัตัง้แต่บรษิทัฯ ไดเ้ปิดด าเนินกจิการมา
โดยมกี าไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จ านวน 42 ล้านบาท หรอืเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 และมอีตัราก าไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 
รอ้ยละ 4.2 เป็นรอ้ยละ 5.0 เพิม่ขึน้ 0.8 pts  เนื่องจาก  
 

1. ก าไรข ัน้ต้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 66 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 และอัตราก าไรข ัน้ต้นเพิ่มขึ้นจาก 
รอ้ยละ 31.0 เป็นรอ้ยละ 32.4 เพิม่ขึน้ 1.4 pts  เนื่องจาก 
1.1 ราคาขายเพิม่ขึน้จากการใหส้ว่นลดในตลาดน้อยลง 
1.2 การบรหิารจดัการผสมผสานช่องทางการขาย (Chanel Mix Management) ไดด้ขี ึ้น คอืจากที่เคยขายใน

ชอ่งทางทีก่ าไรอาจจะน้อย เชน่ โมเดริน์เทรด เรากใ็ชยุ้ทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการโยก volume บางสว่น
มาขายในชอ่งทางอื่น เชน่ รา้นคา้สง่ รา้นคา้ปลกี หรอืรา้นโชห่วย ทีใ่หก้ าไรต่อหน่วยมากกวา่  

1.3 ตน้ทุนการผลติลดลง เนื่องจากเครือ่งบรรจุขวด PET สายการผลติที ่3 ทีต่ดิตัง้ทีโ่รงงานพุนพนินัน้สามารถ
ด าเนินการผลติไดเ้ตม็ทีท่ ัง้ 12 เดอืน ท าใหต้น้ทุนการผลติต่อหน่วยลดลง 

2. การประหยัดค่าใช้จ่ายในการกระจายสินค้า ด้วยการพัฒนาระบบการกระจายสินค้าใหม่จากระบบรถขาย 
(Conventional Route Sales) เปลี่ยนมาเป็นระบบการขายล่วงหน้า (Pre-sell) ซึ่งเป็นระบบทีพ่นักงานขายของ
บรษิทัฯ เขา้ไปรบัค าส ัง่ซื้อจากรา้นคา้ล่วงหน้า แลว้วนัรุง่ขึน้จงึน าสนิคา้ไปสง่ตามรายการทีร่า้นคา้ก าหนด ท าให้
สามารถจัดส่งสนิค้าได้ตรงเวลา ตรงตามความต้องการของรา้นคา้ และสามารถจดัรถไปส่งสินคา้ไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ โดยใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาชว่ยบรหิารจดัการ   

3. การใชง้บประมาณดา้นการตลาดน้อยลง เนื่องจากเป็นชว่งเวลาไวทุ้กขข์องคนไทยทุกคน บรษิทัฯ ไดง้ดโฆษณา  
งดกจิกรรมส่งเสรมิการขาย ตลอดจนงดกจิกรรมต่างๆ ในลกัษณะให้ความบนัเทิง จึงท าให้ค่าใชจ้่ายในส่วนนี้
ลดลง  
 

4. ทรพัย์สนิรวม :  ปี 2560 ทรพัย์สินรวมของบริษทัฯ เท่ากบั 4,609 บาท ลดลงจากปี 2559 ที่มอียู่จ านวน 4,708      
ลา้นบาท ลดลง 100 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 2 เนื่องจากการถือครองเงนิสดลดลงจากการจ่ายคนืเงนิกูร้ะยะยาว
กอ่นก าหนด สต๊อกสนิคา้คงเหลือลดลงจากการลดปรมิาณสนิคา้ส าเรจ็รูปและวตัถุดบิคงคลงั และการช าระค่าภาษี
สรรพสามติล่วงหน้าลดลงจากการเปลีย่นระบบวธิคีดิจ่ายภาษสีรรพสามติ  
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5. หนี้สนิรวม  :  ปี 2560 บริษทัฯ มีหนี้สนิรวม 1,944 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จ านวน 291 ล้านบาท หรือลดลง 
รอ้ยละ 13 สว่นใหญ่เกดิจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิลดลง 

6. สว่นของผูถ้อืหุน้  :  ปี 2560 สว่นของผูถ้ือหุ้นของบรษิทัฯ เท่ากบั 2,665 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จ านวน 192 
ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 8 เนื่องจากผลก าไรจากการด าเนินงานเพิม่ขึน้ และมสีว่นเกนิทุนจากการตรีาคาทีด่นิ  

 

พลตร ีพชัร รตัตกลุ กรรมการ ไดก้ล่าวเพิม่เตมิถงึกจิกรรมหลกัๆ ทีบ่รษิทัฯ ไดด้ าเนินการในปีทีผ่า่นมา ดงันี้  
 

1. ดา้นความตอ้งการ (Demand Fulfillment)  :  บรษิทัฯ ไดป้รบัปรงุสายการผลิตผลิตภณัฑ์กระป๋อง (CAN Line) เพื่อ
เพิม่ประสทิธภิาพในการผลติ  

2. ผลิตสนิคา้ที่ไดร้บัการรบัรองเครือ่งหมาย “ฮาลาล” เพื่อใหส้นิคา้ของบรษิทัฯ ไดร้บัการยอมรบัจากพี่น้องชาวมสุลิม
มากขึน้ ซึง่ปัจจุบนัผลติภณัฑข์องเราไดร้บัการรบัรองมาตรฐานฮาลาล ทัง้โรงงานหาดใหญ่และโรงงานพุนพนิ  

3. ดา้นการตลาด (Demand Creation) :  ปี 2560 ที่ผ่านมา บรษิัทฯ ไดเ้ปิดตวัผลิตภณัฑ์ใหม่ของน ้ าผลไมม้นิิทเมด 
ได้แก่ มินิทเมด พัลพิ “รสส้มแมนดาริน และ มินิทเมด ไวตา คิดส์, น ้ าชาแบรนด์ “FUZE”  และน ้ ามะพร้าว 
แบรนด ์“ZICO” ทีใ่ชว้ตัถุดบิภายในประเทศ ผลติจากน ้ามะพรา้ว 100% ขายเพยีงชอ่งทางเดยีว คอื หา้งแมค็โคร 

4. ทางดา้นการขาย (Market Execution)  :  ไดเ้ปลี่ยนระบบการกระจายสนิคา้จากระบบรถขาย (Conventional Route 
Sales) มาเป็นระบบพรีเซล (Pre-sell) ซึ่งได้ด าเนินการครบทัง้ 20 สาขาเรียบร้อยแล้ว และระบบ Telesales  
ซึง่เป็นระบบเชค็ออรเ์ดอรร์า้นคา้ล่วงหน้า แต่ใชโ้ทรศพัท์ในการเชค็ออเดอรส์ าหรบัลูกคา้ทีอ่ยู่ห่างไกล 

5.  ดา้นอื่นๆ   
5.1 บรษิัทฯ ไดพ้ัฒนาและปรบัปรุงระบบ SAP ซึ่งเป็นหวัใจในการบริหารจดัการ โดยจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ 

ทัง้ระบบและทุกพื้นทีใ่นเดอืนพฤษภาคม 2561  
5.2 โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นต์ (Carbon Footprint) :  บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญักบัภาวะโลกรอ้นอนัเกดิจาก

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในชัน้บรรยากาศ จึงไดจ้ดัท าโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นต์ทัง้ขององค์กรและ   
ของผลิตภณัฑ์ เพื่อประเมนิการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก พรอ้มทัง้หาตวัเลขการใชพ้ลงังานในจุดต่างๆ     
ของกระบวนการท างานและกระบวนการผลิตที่มกีารปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกมากกว่าจุดอื่นๆ อย่างมี
นัยส าคญั และหาวิธีการลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในจุดนัน้ๆ จนสามารถลดการใช้
ทรพัยากรและพลงังานโดยรวมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยปัจจุบนั บรษิทัฯ ไดร้บัการรบัรองเครือ่งหมาย
คารบ์อนฟุตพริ้นต์ขององคก์ร ( Carbon Footprint for Organization) จากองคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืน
กระจก (องคก์ารมหาชน): Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization : 
TGO)  ทัง้โรงงานหาดใหญ่และโรงงานพุนพิน และไดร้บัการรบัรองเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นต์ของ
ผลิตภณัฑ์ (Carbon Footprint for Product) ทัง้หมด 24 SKUs (ชนิดและขนาดผลติภณัฑ)์ โดยมนีโยบาย 
ทีช่ดัเจนให้ท าคารบ์อนฟุตพริน้ต์ของผลติภณัฑท์ุกชนิดทุกขนาดให้ครบถว้นภายในปี 2561 ดงันัน้ถา้ท่าน
ซื้อผลิตภณัฑข์องเรา ท่านจะเหน็ว่าที่ฉลากสนิคา้ในแต่ละผลติภณัฑ ์จะบอกว่ามกีารปล่อยก๊าซคารบ์อน 
ไดอ๊อกไซด์เป็นจ านวนเท่าใด สิ่งนี้ จะเป็นการช่วยกนัสรา้งการรบัรูแ้ละความรบัผดิชอบจากทุกคนที่มี  
สว่นเกีย่วขอ้ง ทัง้นี้ไมใ่ชเ่พื่อตวัเรา แต่เป็นเพื่อลูกหลานเราในอนาคต 

5.3 ดา้นสิง่แวดลอ้มอื่นๆ : บรษิทัฯ ก าลงัคดิและด าเนินการอยู่ในเรือ่งของบรรจุภณัฑ์ ค านึงถึงเรื่องขยะ เรือ่ง
PET จะท าอย่างไรใหผ้ลติภณัฑข์องเราใชเ้มด็พลาสติกใหน้้อยที่สดุ มกีารพจิารณาที่จะน านวตักรรมทีเ่ป็น
มติรกบัสิ่งแวดล้อมมาใชใ้นบรรจุภณัฑ์ใหม่ ปัจจุบนัน ้ าดื่ม “น ้ าทิพย์” สามารถลดการใช้พลาสติกลง 
ไดถ้งึ 30% นบัไดว้า่เป็นบรรจุภณัฑ ์PET ทีน่ ้าหนกัเบาทีส่ดุในประเทศไทย 

5.4 เรื่องภาษีน ้าตาล :  สนิคา้ของบรษิัทฯ เป็นกลุ่มสนิคา้ที่ถูกเกบ็ภาษีตาม พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามติ 2560    
ซึ่งมีผลบงัคบัใช้เมื่อเดือนกนัยายน 2560 ที่ผ่านมา แต่ทางราชการให้เวลาผูป้ระกอบการ 2 ปี เพื่อให้
ผูป้ระกอบการลดปรมิาณน ้าตาลในสนิคา้ของตวัเอง หลงัจากนัน้ หากผูป้ระกอบการไม่ปรบัสูตรน ้าตาล 
ให้ต ่าลง กจ็ะเสยีภาษีในอตัรากา้วหน้า ยิ่งน ้าตาลมากยิ่งเสยีมาก ซึ่งเดมิเราเสยีแต่ภาษีสรรพาสามิต  
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แต่ ณ ปัจจุบนัภาษสีรรพาสามติแบง่เป็น 2 สว่น คอื ภาษสีรรพาสามติ + ภาษคีวามหวาน (ปรมิาณน ้าตาล)
ดงันัน้ สิง่ที่เราท าในขณะนี้ คอืพยายามปรบัสตูรการผลติโดยการใชน้ ้าตาลในสนิคา้บางประเภทใหน้้อยลง 
แต่ตอ้งคอ่ยๆ ปรบัสตูรการผลติอย่างคอ่ยเป็นค่อยไป ท าทนัทไีมไ่ด ้เนื่องจากจะท าใหร้สชาติเปลีย่นแปลง
ไปจากที่ผู้บริโภคคุ้นเคยจากอดีตถึงปัจจุบนั จะท าให้เกดิการไม่ยอมรบัในสินค้าได ้ซึ่งขอ้ดีของการ 
ปรบัสตูร คอื เราจะใชน้ ้าตาลลดลง ท าใหป้ระหยดัตน้ทุนการผลติและเสยีภาษนี้อยลง  

 

 หลังจากนัน้ พลเอก จรลั กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการ ได้กล่าวรายงานเรื่องนโยบายต่อต้านการคอร์รปัช ัน่  
ของบรษิัทฯ ในปีที่ผ่านมาว่า บรษิัทฯ ไดจ้ ัดให้มกีารสื่อสารและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องให้กบับุคลากรทุกระดบั เพื่อให้เกิด
ความรู ้ความเขา้ใจอย่างถ่องแทเ้กีย่วกบัมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัช ัน่ ตลอดจนอบรมพนกังานทีเ่ขา้ใหมด่ว้ย  
 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัได้จดัให้มกีารประชุมและอบรมให้กบัคู่ค้า ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกจิดา้นโลจิสติกส์ จ านวน 19 ราย 
เพื่อให้คู่คา้เหล่านี้ไดเ้ป็นแนวร่วมปฏบิตัิในการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัช ัน่ โดยทัง้หมดไดล้งนามรบัและสนับสนุนนโยบาย   
การต่อตา้นการทุจรติกบัหาดทพิย์ ซึง่เท่ากบัเป็นการขยายผลออกสูส่งัคมในวงกวา้งยิง่ขึน้  
 

อนึ่ง บรษิัทฯ ไดร้บัการรบัรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏบิตัิของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต 
(Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรอื CAC) ระดบั 4 (Certified) เมื่อวนัที ่3 เมษายน 2558 
และจะครบวาระ 3 ปี ในไตรมาสที ่1 ของปีนี้ ซึง่บรษิทัฯ ไดจ้ดัท าแบบประเมนิตนเองเกีย่วกบัมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัช ัน่ 
71 ขอ้ ตามรูปแบบที่สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (Thailand Institute of Directors หรอื IOD) ก าหนด และได้
น าส่งให้สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) เรยีบรอ้ยแลว้ เมื่อต้นเดอืนมนีาคม 2561 ที่ผา่นมา เพื่อเป็นการขอ
ต่ออายุสมาชกิ และขอการรบัรองระดบั 5 (Extended) คอื การขยายผลสู่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง รายละเอยีดปรากฏตามรายงานประจ าปี 
2560 หน้า 21 นโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัช ัน่ 

 

 หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดซ้กัถาม  
 

นายสมบูรณ์  อุดมดิเรกฤกษ์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง  :  อยากทราบว่ามีสินค้าตัวใหม่ ๆ นอกจากโคคา-โคลา 
มอีะไรบา้ง และปกตแิลว้เราตอ้งเสยีคา่ Royalty ใหก้บัโคคา-โคลา ดว้ยหรอืไม ่
 

พลตร ีพชัร  รตัตกลุ กรรมการ :  ไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชมุวา่สนิคา้ทีเ่ราผลติและจ าหน่ายมหีลายประเภท (category) ดงันี้ 
 

1) ประเภทน ้าอดัลม ไดแ้ก ่โคก้ แฟนตา้ สไปรท์ และ A&W 
2) ประเภทชเวปส ์ เป็นประเภทมกิเซอรม์หีลายรสชาต ิ
3) ประเภทมนิิทเมด  ประกอบดว้ย มนิิทเมด พลัพ ิจะมเีนื้อสม้ผสมอยู่ดว้ย และมหีลายรสชาต ิสว่นมนิิทเมด 

                       สแปลช เป็นน ้ าสม้ 15% จากน ้ าส้มเข้มขน้ ไม่มีเนื้อสม้ผสม และมินิทเมด ไวตา คิดส์  
                        ผสมวติามนิซ ีเป็นของกลุ่มตลาดเดก็ 

4) ประเภทน ้าชา  เป็นผลติภณัฑท์ีเ่ปิดตวัใหม ่คอื ชามะนาว แบรนด ์“FUZE Tea” (ฟิวซ์ท)ี  
5) ประเภทน ้ามะพรา้ว เป็นผลติภณัฑท์ีเ่ปิดตวัใหมเ่ชน่กนั น ้ามะพรา้ว 100% แบรนด ์“ZICO” ผลติจากแหล่ง 

                        มะพรา้วอ่อนคณุภาพในเมอืงไทย วางจ าหน่ายที ่“แมค็โคร”  
6) “อควาเรยีส”    เป็นเครือ่งดืม่เตมิความสดชืน่ใหก้บัรา่งกาย (Enhanced Hydration) อยู่ระหวา่งน ้าเปล่า 

   กบัเครือ่งดืม่ส าหรบัผูอ้อกก าลงักาย เปิดตวัผลติภณัฑเ์มือ่ประมาณ 2 - 3 ปีแลว้  
 

นายสมบูรณ์  อุดมดเิรกฤกษ์ ผูถ้อืหุน้ที่มาประชมุดว้ยตนเอง :  แบรนด์เหล่านี้เป็นแบรนดท์ี่เราสรา้งขึ้นเองใชห่รอืไม ่ไมใ่ช่เอา
ของคนอื่นมาเพื่อใหเ้ราตอ้งเสยีคา่ Royalty  
 

พลตร ีพชัร  รตัตกุล กรรมการ :  ไดช้ี้แจงวา่ขณะนี้แบรนด์ทัง้หมดที่เราท านัน้ “โคคา-โคลา” เป็นเจา้ของ ปัจจุบนั โคคา-โคลา 
ทัว่โลกมเีครือ่งดื่มในเครอืกวา่ 500 แบรนด ์ในทุกประเภทของเครื่องดื่ม ส าหรบัเครือ่งดืม่ทีไ่มม่แีอลกอฮอล์ ไมว่่าจะเป็นน ้าชา 
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กาแฟ น ้าผลไม ้เครื่องดื่มชูก าลงั ฯลฯ ซึ่งเราสามารถน ามาใชไ้ด้ขึ้นอยู่กบัเวลา จังหวะ และความเหมาะสมของตลาดของ
ประเทศไทย หรอืพื้นทีท่ีเ่รารบัผดิชอบ 
 

นายสมบรูณ์  อุดมดเิรกฤกษ์ ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเอง :  เราไม่สามารถสรา้งแบรนดข์องเราเองไดเ้พราะเราติดสญัญากบั
โคคา-โคลา วา่หา้มใชแ้บรนดอ์ื่นหรอืเปล่า 
 

พลตร ีพชัร  รตัตกลุ กรรมการ :  ไดก้ล่าววา่สญัญาทีเ่ราท ากบัโคคา-โคลา คอื เราจะขายสนิคา้ทีเ่ป็นผลติภณัฑ์ของโคคา-โคลา 
และจะไมข่ายสนิคา้ใดๆ ทีแ่ขง่ขนักบัผลติภณัฑข์อง โคคา – โคลา 
 

นายพสุวฒุ ิ วไิลนิรนัดร์ ผูถ้ือหุ้นทีม่าประชุมดว้ยตนเอง :  สอบถาม 5 ขอ้ โดย พลตร ีพชัร รตัตกลุ ขอตอบทลีะขอ้ตามล าดบั
ดงันี้ 
 

ถามขอ้ที ่1 :  การลอยตวัน ้าตาลในชว่งตน้ปีเริม่มผีลกระทบกบัก าไรของบรษิทัฯ ตัง้แต่ไตรมาสแรกหรอืจะไปไดร้บัก าไรเพิม่ขึ้น
ตัง้แต่หลงัจากไตรมาสที ่2 เป็นตน้ไป 
ค าตอบ :  จรงิๆ น ้าตาลลอยตวัมผีลตัง้แต่วนัที่ 15 มกราคม 2561 แต่ว่าตอนนี้มกีารเจรจาเรื่องกองทุนน ้าตาลกนัอยู่ เขาจะ
ยอ้นหลงัใหเ้รา ดงันัน้ผลกระทบน่าจะยงัไมเ่ขา้ในไตรมาสที ่1 น่าจะเขา้ในไตรมาสที ่2 
 

ถามขอ้ที ่2  :  ปกตบิรษิทัฯ สต๊อกหรอืท าสญัญาล่วงหน้ากบัโรงงานน ้าตาลประมาณกีเ่ดอืน 
ค าตอบ  :  ก่อนที่จะมีการลอยตวัราคาน ้าตาล เราท าสญัญาล่วงหน้า 1 ปี น ้ าตาลที่จะใชใ้นปี 2561 นัน้ ตอนปลายปี 2560 
เราไดแ้จง้ความตอ้งการไปยงัโรงงานน ้าตาล ซึ่งน ้าตาลนัน้จะเป็นโควต้าน ้าตาลส าหรบัอุตสาหกรรมภายในประเทศ และตัง้แต่มี
การลอยตวัราคาน ้าตาลขึน้มายงัไม่มกีารท าสญัญาล่วงหน้ารายปีกบัโรงงานน ้าตาล เนื่องจากยงัไม่ลงตวั แต่วา่การซื้อน ้าตาล
เรายงัซื้อจากโรงงานน ้าตาลเจา้เดมิอยู่ และการสัง่น ้าตาลของปี 2561 ไดค้ านวณไวต้ัง้แต่ปลายปีทีแ่ลว้เรยีบรอ้ยแลว้ 
 

ถามขอ้ที ่3  :  กรณีทีร่าคาน ้าตาลหน้าโรงงานลดลง 2 บาท เราจะไดร้บัผลประโยชน์ตรงนี้อย่างไร 
ค าตอบ :  อย่างทีเ่รยีนในขอ้แรกแลว้ประมาณไตรมาสที ่2 
 

ถามข้อที่ 4  :  ก าลงัการผลิตที่จะขยายที่โรงงานพุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี เข้าใจว่าขยายเพิ่ม 1 Line ไม่ทราบว่าผูบ้ริหารมี
นโยบายที่จะเอา capacity ส่วนทีเ่หลืออยู่ในตอนนี้ไปรบั OPM ที่จะผลิตให้ผูป้ระกอบการรายอื่นหรอืไม่ พอดเีห็นบางบรษิทั 
ในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ใชว้ธินีี้อยู่ และงบลงทุนประมาณเท่าใด 
ค าตอบ  :   ในเรื่องของ capacity เราต้องคดิล่วงหน้า โดยธรรมชาติของธุรกจิ เราจะต้องลงทุนล่วงหน้ากอ่นที่ความตอ้งการ
ของสินคา้จะเกิดขึ้น การใช้ประโยชน์ (Utilization) โรงงานพุนพินเราผลิตแต่สินคา้ประเภท PET เท่านัน้ เพราะว่า CAN  
กบัขวดแกว้เราผลติทีโ่รงงานหาดใหญ่ ส าหรบัสนิคา้ประเภท PET มอีตัราการเติบโตที่สงูมาก ดงันัน้เราเชือ่วา่ภายใน 2 - 3 ปี
จากนี้กจ็ะตอ้งมกีารลงทุนเพิม่ แต่ ณ วนันี้เรามกี าลงัการผลิตเพียงพอ ถามวา่เราสามารถท า OPM กบัคนอื่นไดไ้หม เราท าได้
ซึ่งเคยมคีนมาติดต่อแต่ขึ้นอยู่ว่าการท านัน้จะมผีลกระทบกบัธุรกจิของเราหรือไม่ แต่เราไม่ได้ปิดตวัหรือปิดโอกาส ส่วนงบ
ลงทุนในปีนี้หลักๆ คงเป็นงบลงทุนต่อเนื่อง ส าหรบัเครื่องจักรใหญ่ๆ มีตัวเดียวที่จะซื้อ คือ เครื่องฉีดเม็ดพลาสติก  
ราคาประมาณ 100 กว่าล้านบาท นอกนัน้เป็นการลงทุนตามปกติของหาดทิพย์ในเรื่องต่างๆ เช่น การปรบัปรุงระบบ SAP  
เพื่อใชบ้รหิารจดัการในเรือ่งของการกระจายสนิคา้   
 

ถามขอ้ที ่5  :   คา่ใชจ้่ายทางดา้นการตลาดเมือ่ปีทีแ่ลว้ลดลงเป็นพเิศษ ไมแ่น่ใจวา่ปีนี้จะกลบัมาเป็นตวัเลขเดมิหรอืไม่ 
ค าตอบ  :   ในปีที่แล้วค่าใชจ้่ายด้านการตลาดลดลงตามเหตุผลที่เรยีนให้ทราบแล้ว ส าหรบัปี 2561 เราจะด าเนินงานตาม
แผนงานทางดา้นการตลาดทีว่างไว ้ 
 

นายเอม  อศัวโกวทิ ผูถ้ือหุ้นที่มาประชุมดว้ยตนเอง  :  ที่ท่านผูบ้รหิารแจ้งว่ามกีารให้ส่วนลดบาง SKUs กบัลูกคา้ ขอทราบ
รายละเอยีดของปีนี้ ไมท่ราบวา่จะมผีลต่อเนื่องหรอืไม่ 
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พลตร ีพชัร  รตัตกลุ กรรมการ  :  เนื่องจากเราไมไ่ดข้ึ้นราคาสนิคา้ การให้สว่นลดในตลาดทีน่้อยลง เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่จะท าให้
ขายสนิคา้ไดร้าคาเพิ่มขึ้น ซึ่งขึ้นอยู่กบัการเจรจา หรอืก าลงัการต่อรอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกบัทางโมเดิร์นเทรด ที่เราท าได้ 
เนื่องจากส่วนแบ่งตลาดของเราสูง ความตอ้งการสนิคา้ของเรามมีาก แต่กส็ามารถท าไดเ้พยีงบาง SKUs หลกัๆ เช่น  ขนาด 
450 ml. หรอืขนาด 1.5 ml. ซึง่ทางโมเดริน์เทรดมคีวามตอ้งการมาก ดงันัน้เรือ่งนี้จงึเป็นเรือ่งต่อเนื่อง  
 

นางกรีตกิา  แพงลาด อาสาพทิกัษ์สทิธผิูถ้อืหุน้ สมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย :  สอบถาม 2 ประเดน็ 
1) เนื่องจากอกี 2 - 3 ปีขา้งหน้าประเทศไทยจะเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายุ ไมท่ราบวา่ทางบรษิทัฯ มแีนวคดิทีจ่ะผลติเครือ่งดืม่ส าหรบั 

ผูส้งูอายุหรอืไม ่เพราะเปอรเ์ซน็ต์การใชบ้รกิารคอ่นขา้งมาก จงึอยากใหเ้รยีนพจิารณาวา่จะสนบัสนุนความตอ้งการนี้หรอืไมอ่ย่างไร 
 

2) ในการบรหิารจดัการความเสีย่ง ไมท่ราบวา่บรษิทัฯ เหน็ความส าคญัในการจดัการบรหิารความเสีย่งดา้นใดมากทีส่ดุทีจ่ะม ี
ผลกระทบกบัการเดนิหน้าของบรษิทัฯ ต่อไป 
 

พลตร ีพชัร  รตัตกลุ กรรมการ :   
ตอบค าถามประเดน็ที ่1  :  ในอกี 2- 3 ปีขา้งหน้า ยุทธศาสตรข์องเรา เราควรทีจ่ะเขา้ไปด าเนินธุรกจิในเครือ่งดืม่ประเภทอื่นๆ ทีด่ตี่อ
สขุภาพ นอกจากเป็นเทรนดแ์ล้วยงัเป็นอะไรทีย่ ัง่ยนื เราคดิอยู่เสมอวา่เราควรจะตอ้งเขา้ไปด าเนินการและขายสนิคา้ที่ดตี่อสขุภาพ
มากขึ้น เช่น นม น ้าดื่มที่ผสมวติามนิ น ้าผลไม ้เราเร่งด าเนินการขยายการขายน ้าผลไม ้ส าหรบัน ้าอดัลม เราเสนอทางเลือกให้ 
กบัผูบ้รโิภคมากขึน้ เชน่ แบรนดโ์คคา-โคลา กม็ ีโคก้ No Sugar และ โคก้ ไลท์ น ้าตาลและแคลอรี ่= 0 
 

ตอบค าถามประเดน็ที ่2  :  การบรหิารจดัการความเสีย่ง เป็นเรื่องส าคญัมาก เราต้องมกีารประเมนิกนัจรงิๆ และมมีาตรการป้องกนั  
ป้องปรามความเสีย่งนัน้ไดอ้ย่างไร ในดา้นความเสีย่งมทีัง้ที่เราสามารถควบคมุไดแ้ละนอกเหนือจากการควบคุมของเรา บรษิทัฯ มี
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และทมีคณะท างานดา้นความเสีย่งต่างๆ โดยน ามาวเิคราะห์ เสนอแนะแนวทางและวธิกีารแกปั้ญหา 
หลงัจากนัน้จงึไดต้ดิตามผลการด าเนินงานต่อไป ส าหรบัความคดิสว่นตวั ความเสีย่งนัน้มมีากมาย แต่หลกัๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์
ได ้คอื “แมค็โคร อโิคโนมกิ” ที่มาจากสภาวะต่างๆ ของประเทศ ดา้นการเมอืง ดา้นความมัน่คง มองไปขา้งหน้าไม่สามารถตอบได้
อย่างชดัเจน แต่ปัจจุบนัถือไดว้่ามเีสถียรภาพดขีึ้น มคีวามมัน่คงขึ้นกว่า 3-4 ปีที่ผ่านมา แต่ขอไม่พูดเรื่องการเมอืง สุดท้ายนัน้ 
บรษิทัฯ ไดต้ระหนกัดแีละใหค้วามส าคญัในเรือ่งการบรหิารความเสีย่งอย่างมาก    
  

นายธนนัท์  เอื้อศรินุิเคราะห์ ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเอง :  สอบถาม 2 ประเดน็ 
ประเดน็ที ่1  :  ปีนี้จะมกีารแข่งขนัฟุตบอลโลก จากสถิตทิีผ่่านมา เวลามกีารแขง่ขนัยอดขายดขีึน้หรอืไม ่และจะส่งผลถงึค่าใชจ้่าย
การสง่เสรมิการขายเพิม่ขึน้หรอืไม ่
  
พลตร ีพัชร  รตัตกุล กรรมการ :  กล่าวว่า ทางโคคา-โคลา เป็นผูส้นันสนุนหลักอย่างเป็นทางการของฟุตบอลโลกมาโดยตลอด  
จากประสบการณ์คนไทยชอบฟุตบอลและจะมกีจิกรรมต่างๆ  ถามว่าโปรโมชัน่ต่างๆ คุม้หรอืไมน่ัน้ เราเองจะทราบหลงัจากกจิกรรม
นัน้ๆ จบลงไปเรยีบรอ้ยแล้ว จึงจะมกีารสรปุผล แต่คาดวา่ตวัเลขน่าจะดขีึน้โดยเฉพาะขวดแกว้ที่ขายในผบั บาร์ รา้นอาหาร ซึง่ใช ้
กนัมาก และตอ้งฝากท่านผูถ้อืหุน้ชว่ยกนัโฆษณาใหด้ว้ย ปีนี้ บรษิทัฯ ไดท้ าโปรโมชัน่ใหก้บัรา้นคา้ทีจ่ะพาคนไปดฟุูตบอลโลก 
 

ประเดน็ที ่2  :  คา่ใชจ้่ายเกีย่วกบัคา่ขนสง่เมือ่ปีทีแ่ลว้ลดลงเนื่องจากราคาน ้ามนั แต่ปีนี้ ราคาน ้ามนัน่าจะปรบัราคาเพิม่ขึน้ คา่ใชจ้่าย
ดา้นนี้ บรษิทัฯ จะมกีารบรหิารจดัการอย่างไร 
 

พลตร ีพชัร  รตัตกุล กรรมการ :  กล่าวว่าเป็นเรื่องทีบ่รษิทัฯ ค านึงอยู่ และเป็นปัจจยัหนึ่งทีต่้องระวงั ทางหนึ่งคอื บรษิทัฯ ไดป้รบั
ระบบการกระจายสนิคา้เป็นระบบ Pre-sell / Tele-sales  โดยใชเ้ทคโนโลยีเ่ขา้มาช่วยบรหิารจดัการในการจดัสง่สนิคา้ในเสน้ทางที่
เหมาะสม  ท าใหป้ระหยดัคา่ใชจ้่ายในการกระจายสนิคา้  
 

 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รบัทราบผลการด าเนินงานปี 2560 ของบรษิทัฯ ตามรายละเอยีดทีป่รากฏในรายงานประจ าปี 2560 
และตามทีก่รรมการ ไดส้รปุเสนอ 
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 

 ประธานฯ ไดเ้สนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตัิงบการเงนิประจ าปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ซึ่งงบการเงนิ
ดงักล่าวไดผ้่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแล้วว่า มคีวาม 
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามหลกัการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไป ดงัรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2560 ในส่วนของ   
งบการเงนิ ที่ไดจ้ดัส่งใหผู้ถ้ือหุน้ทุกท่านล่วงหน้าพรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุ ตามสิง่ที่สง่มาดว้ย (2) และตามทีไ่ดส้รปุสาระส าคญั
ของฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ตามตารางทีป่รากฏในหนังสอืเชญิประชมุหน้า 2 โดยประธานฯ ไดส้รปุในที่
ประชมุทราบอกีคร ัง้ดงันี้  

                                                                            หน่วย : ลา้นบาท 
รายละเอียด บริษทัและบริษทัย่อย บริษทั หาดทิพย ์จ ากดั (มหาชน) 

สนิทรพัย์รวม 4,609.24 4,377.07 
หนี้สนิรวม 1,943.99 1,965.03 
รายไดจ้ากการขาย 5,670.99 5,670.99 
รายไดร้วม 5,690.86 5,732.51 
ก าไรส าหรบัปี1/ 283.30 166.40 
ก าไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐาน (บาท/หุน้) 1.42 0.84 

 

1/ ก าไรส าหรบัปีส่วนที่เป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 
  

 เนื่องจากไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดสอบถามเพิม่เตมิในวาระนี้  ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงมต ิ
 

 ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีตเิป็นเอกฉนัท์อนุมตังิบการเงนิประจ าปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 
 

 เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 111,649,740 0 0 0 
คิดเป็นร้อยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
      
ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2560 
 

 ประธานฯ ไดแ้จ้งต่อที่ประชุมว่า บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 - 80 ของก าไรสุทธ ิ
ทีเ่หลอืหลงัจากหกัเงนิส ารองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบรษิทัฯ ไดก้ าหนด โดยพิจารณาจากก าไรสุทธติามงบการเงนิรวม 
ของบรษิทัฯ แต่อย่างไรกต็าม การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะขึน้อยู่กบักระแสเงนิสด แผนการลงทุน ความจ าเป็นและความเหมาะสม
อื่นๆ ในอนาคต 
 

 ผลการด าเนินงานปี 2560 ของบรษิทัฯ โดยพิจารณาจากงบการเงนิรวม บรษิทัฯ มกี าไรสุทธิ 283.30 ล้านบาท หรอื 1.42 
บาทต่อหุ้น คณะกรรมการบรษิทัฯ จึงพิจารณาเห็นควรจ่ายเงนิปันผลในอตัราหุน้ละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) ให้แก่ผูถ้อืหุ้นจ านวน 
199,218,000 หุ้น รวมเป็นเงนิทัง้สิ้นประมาณ 199.22 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 70.32 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของ
บรษิทัฯ ซึง่บรษิทัฯ ไดจ้่ายเงนิปันผลระหวา่งกาลส าหรบัผลการด าเนินงานงวดหกเดอืนแรกไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 0.38 บาท (สามสบิ
แปดสตางค)์ เมือ่วนัที ่15 กนัยายน 2560 คงเหลือจ่ายเงนิปันผลส าหรบัปี 2560 อกีในอตัราหุน้ละ 0.62 บาท (หกสบิสองสตางค์)  
และมขีอ้มลูเปรยีบเทยีบการจ่ายเงนิปันผลในปีทีผ่า่นมา ดงัตารางทีป่รากฏในหนงัสอืเชญิประชมุ หน้า 3 
  

 ในการนี้ คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดก้ าหนดให้วนัองัคารที่ 27 มนีาคม 2561 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุ้นทีม่สีทิธิ
รบัเงนิปันผล (Record Date) และก าหนดจ่ายเงนิปันผลงวดสดุทา้ยของปี 2560 ในวนัศกุรท์ี ่18 พฤษภาคม 2561 
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 เนื่องจากไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดสอบถามเพิม่เตมิในวาระนี้ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงมต ิ
 

 ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีตเิป็นเอกฉนัท์อนุมตัจิ่ายเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.62 บาท 
(หกสบิสองสตางค)์ ตามรายละเอยีดดงักล่าวขา้งตน้ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 
 

 เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 111,649,740 0 0 0 
คิดเป็นร้อยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
 

ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 

 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 21. ก าหนดใหก้รรมการต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกคร ัง้ในอัตราหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้คณะ กรรมการที่ออกจากต าแหน่งนัน้ 
อาจไดร้บัเลือกตัง้ใหมไ่ด ้ซึง่กรรมการทีต่้องพน้จากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 มจี านวน 4 ท่าน 
ประกอบดว้ย 

1.  พลเอก จรลั กลุละวณิชย์  กรรมการอสิระ  
2.  นายประกติ ประทปีะเสน  กรรมการอสิระ 

3.  นายยรรยง เมธาพาณิชย์  กรรมการอสิระ  

4.  พลตร ีพชัร รตัตกลุ  กรรมการ  
    

 อนึ่ง ประธานฯ ไดแ้จ้งต่อที่ประชมุว่ากอ่นประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้นี้ บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุ้นเสนอรายชื่อ
บุคคลที่เหมาะสมเพื่อเขา้รบัการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการไดล้่วงหน้า โดยบริษทัฯ ไดน้ าหลกัเกณฑ์ในเรื่องดงักล่าว
เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ www.haadthip.com ตัง้แต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2560 - วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 แต่ไม่มผีูถ้ือหุ้น
เสนอชือ่บคุคลเพื่อเขา้รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการ 
 

 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มมีติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา 

และพจิารณาคา่ตอบแทนทีใ่หน้ าเสนอที่ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาเลือกตัง้กรรมการที่ถงึก าหนดตามวาระทัง้ 4 ท่านดงักล่าวขา้งต้น    

กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน

ธุรกจิของบรษิทัฯ 

  นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนยงัไดค้ านึงถึงเหตุผลเพิ่มเตมิ เนื่องจากกรรมการที่พ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระในคราวนี้จ านวน 3 ท่าน คอื พลเอก จรลั กุลละวณิชย์ นายประกติ ประทีประเสน และนายยรรยง 
เมธาพาณิชย์ เป็นกรรมการที่ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระเป็นเวลาเกนิกว่า 9 ปี แต่ดว้ยพจิารณาแล้วเห็นว่า กรรมการอสิระ 
ทัง้ 3 ท่านดงักล่าว ไดท้ าหน้าทีก่รรมการบรษิทัฯ โดยด ารงความเป็นกรรมการอสิระทัง้คณุสมบตัแิละการปฏบิตัหิน้าที่ไดอ้ย่าง
เหมาะสมตลอดระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง กอปรดว้ยความรู้ในธุรกิจของบริษทัฯ เป็นอย่างดี อีกทัง้ได้อุทิศเวลา ความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์ในการให้ขอ้เสนอแนะหรอืค าแนะน า อนัน ามาซึ่งประโยชน์สูงสุดแกบ่รษิทัฯ ตลอดจนปฏบิตัิ
หน้าที่ดว้ยความรอบคอบและระมดัระวงั ซื่อสตัย์สุจริต จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมตัิให้ พลเอก จรลั  
กุลละวณิชย์ นายประกิต ประทีปะเสน และนายยรรยง เมธาพาณิชย์ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการที่มีคุณสมบัติ  
เป็นกรรมการอสิระอกีวาระหนึ่ง แมว้า่จะด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระเกนิกวา่ 9 ปีกต็าม  
 

ทัง้นี้ ประวตัิเบื้องต้นของกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระและไดร้บัการเสนอชื่อให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ  
อกีวาระหนึ่งเป็นรายบคุคลไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุ ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย (3) หน้า 21 - 24  

 

http://www.haadthip.com/
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เนื่องจากไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดสอบถามเพิม่เตมิในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงมต ิโดยวาระนี้ ประธานฯ 
ขอให้ที่ประชุมออกเสยีงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล และขอเกบ็บตัรลงคะแนนทัง้ที่ลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และ 
งดออกเสยีง 

 

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสยีงขา้งมากเลือกตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่าน กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหนึ่ง เป็นรายบคุคลดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้: 
 

1. พลเอก จรลั  กลุละวณิชย์ 
 

 เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 111,567,840 81,900 0 0 
คิดเป็นร้อยละ 99.9266 0.0734 0.0000 0.0000 
  

ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 

2. นายประกติ  ประทปีะเสน 
 

 เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 111,521,840 127,900 0 0 
คิดเป็นร้อยละ 99.8854 0.1146 0.0000 0.0000 
       
ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

3. นายยรรยง  เมธาพาณิชย์  
 

 เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 111,567,840 81,900 0 0 
คิดเป็นร้อยละ 99.9266 0.0734 0.0000 0.0000 
       
ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

4. พลตร ีพชัร  รตัตกลุ 

   

 เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 111,038,440 611,300 0 0 
คิดเป็นร้อยละ 99.4525 0.5475 0.0000 0.0000 
       
ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

 ทัง้นี้ คณะกรรมการของบรษิทัฯ จะประกอบดว้ย 
1. พลเอก จรลั  กลุละวณิชย์      กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการ 
2. รอ้ยตร ีไพโรจน์  รตัตกลุ       กรรมการผูจ้ดัการ  
3. นายประกติ  ประทปีะเสน   กรรมการอสิระ 
4. นายยรรยง  เมธาพาณิชย์    กรรมการอสิระ 
5. นางสาวสมรลกัษณ์  มหาสมติ ิ  กรรมการอสิระ 
6. Mr. Martin Jansen   กรรมการอสิระ 
7. Mr. Philipp Hugo Gutsche   กรรมการ 
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8. นางยุพเรศ  เทีย่งธรรม   กรรมการ 
9. นางปรยิา  จรีะพนัธุ์   กรรมการ 
10. พลตร ีพชัร  รตัตกลุ   กรรมการ 

11. หมอ่มหลวงธษินั  ศรธีวชั   กรรมการ 

12. นายด ารงรกัษ  อภบิาลสวสัดิ ์      กรรมการ 
 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 
 

 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 28 ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รบัค่าตอบแทน 
จากบรษิทัฯ ตามทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะพจิารณาและลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุ้น
ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวนทีแ่น่นอน หรอืวางเป็นหลกัเกณฑแ์ละก าหนดไว้
เป็นคราวๆ หรอืใหม้ผีลตลอดไปจนกวา่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะมมีตเิปลีย่นแปลงกไ็ด ้
  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ไดพ้ิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการใหส้อดคล้องกบัผลประกอบการ
ของบรษิทัฯ และหน้าที่ความรบัผดิชอบ ซึ่งค่าตอบแทนดงักล่าวจะอยู่ในระดบัที่เหมาะสมเทียบเคยีงไดก้บับรษิทัในอุตสาหกรรม
เดยีวกนั รวมทัง้เพียงพอที่จะจูงใจและรกัษากรรมการที่มคีุณภาพไวก้บับรษิทัฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชมุผูถ้อืหุน้พิจารณาอนุมตัิ
คา่ตอบแทนปี 2561 ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยเพิม่ขึน้ 10% จากคา่ตอบแทนปี 2560 ตามรายละเอยีด ดงันี้ 

 
1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

 

คณะกรรมการ ต าแหน่ง 
ปี 2561 ปี 2560 

ค่าตอบแทน 
(บาท / คน / ปี) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท / คน / คร ัง้) 

ค่าตอบแทน 
(บาท / คน / ปี) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท / คน / คร ัง้) 

คณะกรรมการบรษิทั ประธาน 253,000.00 10,000.00 230,000.00 10,000.00 
กรรมการ 181,500.00 10,000.00 165,000.00 10,000.00 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 253,000.00 5,000.00 230,000.00 5,000.00 
กรรมการ 181,500.00 5,000.00 165,000.00 5,000.00 

คณะกรรมการสรรหา ประธาน 16,500.00 3,000.00 15,000.00 3,000.00 
และพจิารณาคา่ตอบแทน กรรมการ 11,000.00 3,000.00 10,000.00 3,000.00 

  
2. ค่าตอบแทนท่ีไม่ใช่ตวัเงิน   - ไมม่ ี- 

 
 นางกรีติกา แพงลาด อาสาพทิกัษ์สทิธผิูถ้อืหุน้ สมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย : ในวาระกอ่นหน้านี้ท่านผูบ้รหิารไดแ้จ้งว่า
บรษิทัฯ มคีณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง แต่ไมเ่หน็ปรากฏคา่ตอบแทนเป็นตวัเงนิจงึใครข่อความชดัเจน  
 

 นายประกติ ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  :  ไดช้ี้แจงต่อทีป่ระชมุวา่ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
ของบรษิทัฯ ไม่ใชร่ะดบักรรมการ เป็นพนักงานระดบับรหิารของแต่ละฝ่าย ท างานเหมอืนคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งทัว่ไป 
โดยคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจะน าผลเขา้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ ต่อไป  
จงึไมม่คีา่ตอบแทน 
 

 เมือ่ไมม่ผีูใ้ดสอบถามเพิม่เตมิแลว้ ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงมต ิ
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ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่้อยกวา่สองในสามของของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนดงันี้ 

 เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 111,670,741 0 0 0 
คิดเป็นร้อยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 

ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2561 
 

 ประธานฯ ไดแ้จ้งต่อทีป่ระชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 58. ก าหนดใหท้ี่ประชมุสามญัประจ าปีผูถ้ือหุน้แต่งตัง้
ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่สอบบญัชทีุกปี 
 

 นายประกติ ประทปีะเสน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดร้ายงานต่อทีป่ระชมุวา่ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณา
คดัเลือกผู้สอบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัชสี าหรบัปี 2561 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานในปีที่ผ่านมา และความเป็นอิสระ 
ของผูส้อบบญัช ีจึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการให้เสนอที่ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีาก บรษิทั เคพีเอ็มจี 
ภูมไิชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิัทฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 เนื่องจากในปี 
ที่ผ่านมามผีลการปฏบิตัิงานเป็นที่น่าพอใจ มคีวามเป็นอิสระในการแสดงความเห็น โดยไดก้ าหนดให้ผูส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่ง 
ตามรายชือ่ต่อไปนี้เป็นผูท้ าการตรวจสอบ แสดงความเหน็ และลงลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทัฯ 
  

1. นายธนิต โอสถาเลศิ   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5155 
(ไมเ่คยลงลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทัฯ) หรอื 
 

2. นางสาวมารษิา ธราธรบรรพกลุ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5752 
(ไมเ่คยลงลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทัฯ) หรอื 
 

3. นายเอกสทิธิ ์ ชธูรรมสถติย์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4195 
(ไมเ่คยลงลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทัฯ) 

 

ผูส้อบบญัชทีี่ไดร้บัการเสนอชือ่ดงักล่าวเป็นผูส้อบบญัชชีดุเดยีวกบับรษิทัย่อย ไมม่คีวามสมัพนัธ์ และ/หรอืมสีว่นไดเ้สยี
กบับรษิทั/บรษิทัย่อย/ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลดงักล่าว 
 

และเห็นสมควรให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิคา่สอบบญัชีส าหรบัปีบญัชสีิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 เป็นเงนิ
จ านวน 1,420,000.00 บาท (หนึ่งลา้นสีแ่สนสองหมื่นบาทถ้วน) เพิม่ขึ้นจากค่าสอบบญัชปีี 2560 จ านวน 110,000 บาท หรอื
เพิม่ขึน้ 8.40% ดงันี้ 
                                                                                                                                                          หน่วย : บาท 

ประเภทของค่าตอบแทน ปี 2561 ปี 2560 เพ่ิมขึน้ % 
1. คา่สอบบญัช ี(Audit Fee) 
    -  คา่สอบบญัชปีระจ าปีและรายไตรมาส 

 
1,420,000.00  

 
1,310,000.00  

 
110,000.00 

 
8.40 

2. คา่บรกิารอื่น ๆ (Non - Audit Fee) - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- - - 
    

 เนื่องจากไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดสอบถามเพิม่เตมิในวาระนี้ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงมต ิ
 

 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิแต่งตัง้ นายธนิต โอสถาเลิศ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
เลขที ่5155 หรอื นางสาวมารษิา ธราธรบรรพกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5752 หรอื นายเอกสทิธิ ์ ชธูรรมสถติย์ ผูส้อบบญัช ี          
รบัอนุญาตเลขที่ 4195 เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 และก าหนดจ านวนเงิน   
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ค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงนิ 1,420,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)  โดยไม่มีค่าบริการอื่น     
ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 
 

 เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 111,670,741 0 0 0 
คิดเป็นร้อยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
      

ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัแก้ไขข้อบงัคบัของบริษทัฯ ข้อ 42. 
 

ประธานฯ ไดเ้สนอที่ประชุมพิจารณาแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 42. … ให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิบรษิทั
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แกไ้ขเพิ่มเติมโดยค าส ัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 วนัที่ 4
เมษายน 2560 โดยใหย้กเลกิขอ้ความเดมิ และใชข้อ้ความใหมด่งันี้   

 

ขอ้ 42. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในสีเ่ดอืนนบัแต่วนัสิน้สุดของ
รอบปีบญัชขีองบรษิทั  

 

  ในการประชุมผูถ้ือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรยีกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรยีกประชุม  
ผูถ้ือหุ้นเป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรอืเมื่อมผีูถ้ือหุ้นคนหนึ่งหรอืหลายคนซึ่งมหีุ้นนับรวมกนัได ้
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะเข้าชื่อกนัท าหนังสอืขอให้คณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้ือหุ้น  
เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด ้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการทีข่อให้เรยีกประชมุไวใ้ห้ชดัเจนในหนังสอืดงักล่าวดว้ย  
ในกรณีเชน่นี้ คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้ภายในสีส่บิหา้วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 
 

            ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัให้มกีารประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถ้ือหุ้นทัง้หลายซึ่งเขา้ชื่อกนั
หรอืผูถ้ือหุ้นคนอื่นๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไวน้ัน้จะเรยีกประชุมเองกไ็ด้ภายในสีส่บิห้าวนันับแต่วนัครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ใหถ้ือว่าเป็นการประชุมผูถ้อืหุน้ทีค่ณะกรรมการเรยีกประชมุ โดยบรษิทัตอ้งรบัผดิชอบ
คา่ใชจ้่ายอนัจ าเป็นทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร  
 

            ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ือหุ้นตามวรรคสามครัง้ใด จ านวนผูถ้ือหุ้น 
ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบรษิัท ข้อ 45. วรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นตามวรรคสาม 
ตอ้งรว่มกนัรบัผดิชอบชดใชค้า่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จากการจดัใหม้กีารประชุมในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิทั    
 

เนื่องจากไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดสอบถามเพิม่เตมิในวาระนี้ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงมต ิ
 

ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดพ้จิารณาแลว้มมีติดว้ยคะแนนเสยีงไมน่้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนอนุมตัใิหแ้กไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 42. ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้    
 

 เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จ านวน (เสียง) 111,670,741 0 0 0 
คิดเป็นร้อยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 

 ของจ านวนหุน้ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 9 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

ในวาระนี้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทยีมกนัในการซกัถาม และเสนอขอ้คดิเหน็ไดอ้ย่างเต็มที่    
ซึง่ผูถ้อืหุน้สอบถาม ดงันี้ 
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นายไกรวลัย์  คทวณิช ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง:  มทีัง้หมด 2 ประเดน็ ดงันี้ 
 

1. ขอ้ตงิ เกีย่วกบับตัรลงคะแนนในวาระที ่5 (5.1 - 5.4) โดยกล่าววา่หลาย ๆ บรษิทัจะอ านวยความสะดวกแยกเป็น 1 แผน่ 
เพื่อทีเ่วลาฉีกแลว้จะไมไ่ปเอาหวักระดาษทีเ่ป็นหลกัฐานในการเขา้รว่มประชุมออกไป และเพื่อความสะดวก รวดเรว็ 

2. ขอ้เสนอ จากที่เห็นเล่มรายงานประจ าปีเล่มค่อนขา้งหนา แล้วสมยันี้กไ็ม่ค่อยเปิดแผ่น CD กนัแล้ว ท่านน่าจะเอา 
ควิอารโ์คด้ “QR Code” มาใสท่ีห่นงัสอืเชญิประชมุ และหรอืทีก่ล่อง CD บางบรษิทัเริม่ท ากนัแลว้ซึง่ไมม่คีา่ใชจ้่ายอะไร
เลยและยังจะประหยัดค่าพิมพ์รายงานประจ าปีลงไปอีกหลายเล่ม เพราะบางคนไม่ได้อยากจะรอไปรษณีย์  
จากบรษิทัฯ ไม่ไดอ้ยากโทรฯ มาขอจากเลขานุการบรษิทั แต่ยนิดทีี่จะรบัภาระไปพริ้นท์เอง หรอืบางคนกไ็ม่พริ้นท์ 
แต่จะถอืแทบ็เลต็ (Tablet) มาในหอ้งประชมุอ่านพรอ้มไปกบัพวกเรา 
 

พลตร ีพชัร  รตัตกุล กรรมการ  :  ขอขอบคุณส าหรบัค าแนะน าที่ดมีากเพื่อเป็นการเพิ่มประสทิธิภาพในการจดัการประชุมฯ  
ไมว่า่จะเป็นเรือ่งบตัรลงคะแนน เรือ่งของควิอารโ์คด้ “QR Code” บรษิทัฯ ขอรบัไปพจิารณา 
 

นายธรีพฒัน์  ชืน่ชม ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเอง :  อตัราภาษไีมท่ราบวา่ปีนี้ยงัไดร้บัประโยชน์จาก BOI หรอืไม ่ 
 

พลตร ีพชัร  รตัตกุล กรรมการ :  แจ้งว่าเรามสีทิธิบตัรจาก BOI หลายบตัรดว้ยกนั เรายงัคงจะไดร้บัสทิธิประโยชน์นี้อยู่อีก
หลายปี แต่รายละเอยีดนัน้ไมแ่น่ใจวา่บตัรไหนกบัเครือ่งจกัรไหนเท่านัน้ 
 

นายเอม  อัศวโกวทิ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมดว้ยตนเอง :  เรื่องภาษีความหวานพอจะสามารถประมาณเมด็เงนิได้หรอืไม่ว่าจะ
กระทบต่อก าไรข ัน้ตน้ของบรษิทัฯ ประมาณกีเ่ปอรเ์ซน็ต์  
 

พลตร ีพัชร  รตัตกุล กรรมการ :  ช่วง 2 ปีแรกนี้ย ังคงไม่ได้รบัผลกระทบ เนื่องจากเป็นช่วงที่ทางหน่วยราชการให้เวลา
ผูป้ระกอบการปรบัตวั ผลกระทบจะเริม่ในปีที ่3-4-5-6 ตามแผนงานทีร่ฐับาลหรอืกรมสรรพากรให้ไว ้ซึ่งในเรือ่งนี้เรากไ็ดค้อ่ยๆ 
ปรบัสูตรการผลติสนิคา้บางชนิดให้ใชน้ ้าตาลน้อยลงตัง้แต่ปลายปีที่แล้ว การปรบัสูตรการผลติให้ใชน้ ้าตาลน้อยลงจะช่วยลด
ผลกระทบที่ เกิดขึ้นได้ เพราะภาษีจะจัดเก็บตามปริมาณน ้ าตาลที่ใช้ในการผลิต แต่สินค้าหลัก เช่น โคคา -โคลา  
ไมส่ามารถปรบัสตูรได ้รสชาตจิะตอ้งเหมอืนกนัทัว่โลก สว่นสนิคา้ตวัอื่น เชน่ แฟนต้า สไปรท์ มนิิทเมด สามารถปรบัสตูรได ้  
 

กอ่นจบการประชมุ พลเอก จรลั กลุละวณิชย์ ประธานกรรมการ กล่าวขอบคณุทุกท่านที่เสยีสละเวลามาร่วมประชมุฯ 
และอวยพรขอให้ทุกท่านมคีวามสุขทัง้กาย สบายทัง้ใจ สมปรารถนา สุขทัง้กาย  อย่าเจ็บอย่าไข ้ไมม่โีรคภยัต่างๆ สบายทัง้ใจ 
คอื ขออย่าใหม้เีรือ่งขุน่ขอ้งหมองใจ คดิอะไรกข็อใหส้มปรารถนาทุกอย่าง ขอใหเ้จรญิๆ ขอใหพ้บกบัสริแิละมงคลตลอดไป 

 

เมื่อไม่มผีู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องอื่นใดอีก พลเอก จรลั กุลละวณิชย์ ประธานกรรมการ จึงได้กล่าวขอบคุณ 
ผูถ้ือหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะทุกท่านที่ไดเ้สยีสละเวลามาร่วมประชุม ออกความคดิเห็นและให้ขอ้เสนอแนะต่างๆ พรอ้มทัง้ให้
ค ามัน่วา่บรษิทัฯ จะท าตามนโยบายการตอบแทนสงัคมเพื่อทีจ่ะชว่ยกนัพฒันาบรษิทัฯ ของเราใหเ้ตบิโตอย่างยัง่ยนืสบืต่อไป  
 
ปิดประชมุ เวลา 16:33:30 น. 
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